

๓ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้ภาคประชาชนได้รับสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

เจริญพร ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา ท่านประสพสุข บุญเดช

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือด่วนที่สุดของพระธรรมวิสุทธิมงคล ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามและบทบัญญัติ

อ้างถึง หนังสือวัดป่าบ้านตาด ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ของพระธรรมวิสุทธิมงคล ถึง ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา

ตามที่พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) มีหนังสือตามที่อ้างถึง ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น เนื่องจากขณะนี้ กทช.ซึ่งทำหน้าที่ชั่วคราวแทน กสทช. กำลังดำเนินการให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงแจ้งการประกอบกิจการแบบวิทยุชุมชน ซึ่งกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเครือข่าย ๑๑๗ สถานี เป็นอย่างมาก เนื่องจากตามประกาศของ กทช. ที่ให้ผู้ประกอบการกระจายเสียงยื่นขอจดทะเบียนชั่วคราวนั้นให้คำนิยามของคำว่า “บริการชุมชน” ในความหมายที่แคบมาก ไม่ตรงกับเจตนารมณ์และลักษณะของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ที่ประชาชนร่วมกันก่อตั้งขึ้น

ดังนั้น ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์จึงเดินทางมาพบท่านเพื่อขอประสานงานและเจริญพรให้ทราบถึงความจำเป็นเดือดร้อนที่ได้รับจากผลกระทบของกฎหมายและประกาศ กทช.ดังกล่าว อีกทั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการโดยภาคประชาชนในระดับชาติ เพื่อสาธารณประโยชน์ด้านศาสนา และไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้พิจารณาช่วยเหลือหาทางออกในแนวทางที่ควรจะเป็นและเหมาะสม โดยไม่ให้กระทบกระเทือนถึงการประกอบกิจการโดยภาครัฐหรือภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้

ก) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.... ของคณะกรรมการการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย เป็นประธาน และการพิจารณากำลังใกล้จะเสร็จสิ้นลงไม่ช้านี้ นั้น อาจมีบทบัญญัติบางมาตราที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน และยังคงจำกัดสิทธิของผู้ประกอบกิจการภาคประชาชน ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น ในประเด็นดังกล่าวนี้ พระธรรมวิสุทธิมงคลได้ทำหนังสือด่วนที่สุดเพื่อทักท้วงและเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมต่อท่านนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการฯ คณะดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ยังคงมีความกังวลว่า อาจไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขตามที่เสนอไป ดังนั้น เพื่อ

รักษาลิทธิของผู้ประกอบการภาคประชาชนอันพึงมีพึงได้ จึงขอความอนุเคราะห์มายัง ฯพณฯ ให้ช่วย
ดำเนินการดังนี้

๑ หากคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรได้ประสานมายังวุฒิสภา เพื่อดำเนินการตามกระบวนการแต่อาจมีลักษณะที่เร่งรัด โดยที่ยังคงมีบทบัญญัติอันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ประกอบกิจการภาคประชาชน ผู้แทนคณะศิษย์ขอให้ ฯพณฯ ชะลอเรื่องไว้ก่อน และกรุณาแจ้งต่อผู้แทนคณะศิษย์ฯ ให้ได้รับทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

๒ ขอความกรุณา ฯพณฯ เป็นคนกลางประสานไปยังคณะกรรมการวิสามัญฯ ของสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการของวุฒิสภา คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) และคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อส่งผู้แทนแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมกันให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการภาคประชาชนให้มีสิทธิทัดเทียมกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และเพื่อยังความสมานฉันท์ในประเด็นดังกล่าว เป็นการป้องกันเรื่องราวที่อาจลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในสังคมให้ระงับดับลงไปเพราะความกรุณาของ ฯพณฯ

จึงเจริญพรมมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุโมทนาสาธุการในการดำเนินการของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอเจริญพร

(พระครูสมุห์สุชิน ปริบูรณ์)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ
และในนามคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล